



THƯ MỤC VỤ MÙA PHỤC SINH 2023 CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Tòa Giám mục Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2023

Kính gửi:

**Quý Linh mục, Phó tế, Tu sĩ, Chứng sinh
Quý Chức việc và Cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.**

Quý Cha và quý anh chị em trong gia đình giáo phận thân mến,

Xin được chúc mừng lễ Phục Sinh đến quý Cha và toàn thể cộng đồng dân Chúa trong và ngoài Giáo phận với lời hoan ca: “Alleluia, alleluia! Chúa đã sống lại!”

Thực sự, khi xác tín mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, chúng ta dựa vào lòng tin và lời chứng của các Thánh Tông đồ Phêrô, Gioan, và những vị thánh nữ là những con người đã tận mắt nhìn thấy “mồ trống”, gặp gỡ trực tiếp Đấng Phục sinh sau khi đã được diễm phúc sống cùng Người trong một thời gian dài, chứng kiến cuộc khổ nạn thập giá và táng xác Chúa. Niềm Tin Phục Sinh mời gọi mỗi tín hữu và toàn thể Hội Thánh đón nhận và thâm nhập vào nguồn sống của Chúa Cứu Thế sống lại từ cõi chết để nhân loại được ơn tái sinh và hướng tới sự sống vĩnh cửu. Bởi thế, cử hành đại lễ mừng Chúa Phục Sinh cũng là nỗ lực quy hướng trọn vẹn đời sống bản thân hiệp thông với toàn thể Hội Thánh mà Chúa Giêsu là thủ lãnh; để rồi, cùng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, tất cả tín hữu cùng quy tụ và cùng nhau đứng cảm lên đường loan báo Tin Mừng tình thương tạo dựng, nhập thể và cứu chuộc của Thiên Chúa cho loài người nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế.

Riêng với Giáo phận Đà Nẵng chúng ta, cử hành lễ Phục Sinh năm nay cũng nhắc nhở chúng ta về ân huệ 60 năm thành lập giáo phận, là thời điểm khai sinh đời sống mới của một cộng đoàn dân Chúa, tuy được diễm phúc là một trong những nơi đầu tiên được đón nhận Tin Mừng, nhưng lại chỉ thực sự được hình thành như một giáo phận trong cộng đồng giáo hội hoàn vũ từ ngày 18 tháng 01 năm 1963 với Tông sắc **In Vitae Naturalis Similitudinem** (*Cũng như trong đời sống tự nhiên*) của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII thành lập Giáo phận Đà Nẵng.

Trong tâm tình hân hoan mừng Chúa Phục Sinh và ý hướng lành thánh hiệp mừng ngọc khánh thành lập giáo phận, tôi tha thiết mời gọi quý Cha, quý Tu sĩ, Chứng sinh, quý thành viên Hội đồng mục vụ và toàn thể cộng đồng dân Chúa giáo phận tích cực sống tinh thần hiệp thông và tham gia vào các chương trình được tổ chức trong năm nay, cụ thể là trong dịp Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu (30-31/5/2023) để tiếp tục phát triển Giáo phận theo đường hướng của Công nghị Hiệp Hành 2022 là **“hiệp nhất, cùng sống đức tin và loan báo Tin Mừng”** trong mọi sinh hoạt thường nhật của từng gia đình và cộng đoàn giáo xứ, giáo họ của mỗi người.

Nguyện xin nguồn sống Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô tràn đầy tâm trí và cuộc sống của chúng ta để có thể thánh hiến cuộc sống trần thế, cùng xây dựng cuộc sống phục sinh nơi bản thân, trong gia đình và cộng đoàn của anh chị em, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu, Chân Phước Anrê Phú Yên đáng kính của chúng ta! Alleluia!

Giám mục của anh chị em,



**+ Giuse Đặng Đức Ngân
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng**